

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติ ดังนี้

๑) เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน

๒) มอบหมายกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการพิจารณาการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้

๒.๑) ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการ

๒.๒) นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นอนุกรรมการ

๒.๓) นายแท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นอนุกรรมการ

๒. เรื่อง รายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิสตรี กรณีส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิสตรี กรณีส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน พิจารณาดำเนินการต่อไป

๓. เรื่อง การประชุม Pre - sessional Working Group ของคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบสรุปสาระสำคัญของการประชุม Pre - sessional Working Group ของคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ตามที่สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเสนอ

๔. เรื่อง สรุปผลการหารือระหว่างประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ความเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยได้มีความเห็นว่า ประเด็นการเข้าร่วม

หารือในครั้งนี้ เห็นควรให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติติดตามต่อไป และขอให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณาหยิบยกกรณีบาทหลวงถูกฟ้องในศาลไทย เนื่องจากให้ความช่วยเหลือชาวเกาหลีเหนือ ขึ้นมาดำเนินการติดตามและตรวจสอบเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวต่อไปด้วย

๕. เรื่อง สรุปผลการเสนอรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี เรื่อง การคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีสมัครใจ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบ ว่า ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ที่ สม ๐๐๐๔/๔๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เสนอรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง การคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีสมัครใจ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา นั้น ต่อมาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๓/๓๑๒๓๑ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ดังนี้

๑) รับทราบรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง การคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีสมัครใจ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒) มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปพิจารณาร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ในภาพรวมแล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๖. เรื่อง สรุปผลการเสนอรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบ ว่า ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ที่ สม ๐๐๐๔/ว ๖๓ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง และการอนุวัติกฎหมายภายใน เสนอต่อ นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน โดยขอให้กระทรวงแรงงานพิจารณา หากผลเป็นประการใดขอให้แจ้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบด้วย นั้น ต่อมากระทรวงแรงงาน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๕๐๙/๑๖๗๗๑ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ แจ้งว่า กระทรวงแรงงานได้รวบรวมความเห็นจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและพิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการ

ที่จะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ และฉบับที่ ๙๘ และเห็นด้วยในหลักการที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอมา เนื่องจากข้อเสนอดังกล่าวเป็นประโยชน์ สามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี แต่เห็นควรให้มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ทั้งสองฉบับ พร้อมกับวางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตก่อน

๗. เรื่อง สรุปผลการประชุมประจำปีและการประชุมใหญ่ทุกสองปี ครั้งที่ ๒๐ ของ APF ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบสรุปผลการประชุมประจำปีและการประชุมใหญ่ทุกสองปี ครั้งที่ ๒๐ ของ APF ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ตามที่สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเสนอ

๘. เรื่อง ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนอยู่ในภาวะเสี่ยงภัย (Thailand – Mr. Andy Hall – Human Rights Defender at risk)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบว่า องค์กร The Law Society ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ แจ้งเกี่ยวกับกรณีบริษัท เนเซอร์ล ฟรุต จำกัด เป็นโจทก์ฟ้องนายแอนดี ฮอลล์ ซึ่งเป็นผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

๙. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ๖ ปี ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยคณะทำงานจัดทำรายงาน ๖ ปี ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับความเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๑๐. เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เกี่ยวกับข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่อง การปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เกี่ยวกับข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่อง การปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว มีมติมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับความเห็นที่ประชุม ไปพิจารณาดำเนินการปรับแก้ไขต่อไป

๑๑. เรื่อง คำโครงการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง นโยบายการทำเหมืองแร่ทองคำในประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบคำโครงการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง นโยบายการทำเหมืองแร่ทองคำในประเทศไทย และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน พิจารณาดำเนินการต่อไป

๑๒. เรื่อง ความเห็นทางกฎหมายและข้อหารือต่อการรับรองสิทธิในใบอนุญาตขับรถ ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (กรณีศึกษา ผู้มีปัญหาสถานะบุคคลจากพื้นที่ อำเภอมืองระนอง)

ตามที่โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพิสูจน์และพัฒนาสิทธิในสถานะของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ได้มีหนังสือ ที่ คพส ๓๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ กราบเรียน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนจากพื้นที่อำเภอมืองระนอง ได้ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับรถรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองโดยได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของกรมการขนส่งทางบกกำหนด แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาตขับรถยนต์แต่อย่างใด ต่อมากรมการขนส่งทางบกได้มีหนังสือแจ้งไปยังบุคคลดังกล่าว โดยมีเนื้อหาจำกัดกลุ่มคนผู้ทรงสิทธิในการขอใบอนุญาตขับรถยนต์อันไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ดังนั้น ทางโครงการ ฯ จึงได้จัดทำ ความเห็นทางกฎหมาย ข้อหารือ เพื่อให้เกิดทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายและแนวทางที่กำหนด เพื่อการรับรองสิทธิในใบอนุญาตขับรถยนต์ของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะอนุกรรมการ ด้านสถานะบุคคลและสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และแรงงานข้ามชาติ รับความเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยให้จัดทำหนังสือแจ้งไปยังกรมการปกครอง เพื่อให้พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไป